

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH



BÀI DỰ THI

Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Thanh Xuân năm 2024

Thông tin tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang

Năm sinh: 1996

Trường: Tiểu học Khương Đình

Điện thoại: 0961096990

Thông tin nhân vật:

Họ và tên: Nguyễn Công Hoàng Nguyên

Năm sinh: 2015

Trường: Tiểu học Khương Đình

Điện thoại: 0904069009

Thanh Xuân, tháng 12 năm 2023

Tấm gương hiếu học

Mỗi năm học qua đi, trong tôi lại trào dâng biết bao cảm xúc. Mỗi bạn nhỏ đều để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm và những ấn tượng không dễ phai nhòa. Năm học 2023-2024 này cũng vậy, các con lớp tôi, cả bạn trai và bạn gái đều rất ngoan, có ý thức kỉ luật tốt. Nhưng có lẽ hình ảnh cậu bé Nguyễn Công Hoàng Nguyên – một học sinh gương mẫu, chăm chỉ, ngoan ngoãn và học rất giỏi - là để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất.



Nhắc đến Nguyễn Công Hoàng Nguyên, học sinh lớp 3A4 ở trường Tiểu học Khương Đình là bạn bè, thầy cô đều dành cho em những lời khen ngợi về một cậu bé chăm ngoan, học giỏi toàn diện, ham mê thể thao và toán học, đặc biệt là đạt nhiều giải thưởng ở các sân chơi toán học. Ngay từ ngày đầu mới nhận lớp, Hoàng Nguyên đã để lại thiện cảm trong tôi về hình ảnh một cậu bé có khuôn mặt hiền lành cùng nụ cười rạng rỡ thân thiện. Không phải đến năm học này, khi nhận lớp 3A4 tôi mới biết em, mà tôi đã biết về những thành tích xuất sắc của em từ những năm học trước. Bố Nguyên là một kiến trúc sư, mẹ làm nhân viên văn phòng. Sau Nguyên là một em trai nhỏ 4 tuổi. Kinh tế gia đình không mấy khá giả, chỉ vào diện đủ ăn. Nhưng không vì thế mà gia đình em không chăm chút việc học tập. Gia đình luôn quan tâm và dành thời gian cùng em học tập mỗi ngày, đồng hành cùng em trong các cuộc thi. Và rồi cứ thế, em lớn lên trong vòng tay của cha mẹ và gia đình.

Khác với rất nhiều học sinh trong lớp, Hoàng Nguyên rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về khoa học tự nhiên và Toán học. Không những thế Cờ vua là niềm say mê của em. Những giờ nghỉ năm phút hay giờ nghỉ giải lao - giờ ra chơi, Hoàng Nguyên thường tranh thủ để đọc sách. Em đọc đầy chăm chú, say mê. Mỗi lần thấy em như vậy, tôi đoán chắc Nguyên lại tìm được một câu trả lời thú vị nào đó cho hàng vạn câu hỏi “vì sao” của em. Hoàng Nguyên còn là một học sinh có thành tích học tập đáng nể. Em học giỏi đều tất cả các môn. Giờ học nào em cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Nguyên luôn chăm chú nghe giảng, những kiến thức nào chưa hiểu em sẽ hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó, cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Học giỏi như vậy nhưng Nguyên không kiêu căng, cho mình là hơn mọi người, mà em rất chan hòa với các bạn trong lớp, tích cực giúp đỡ các bạn trong học tập. Em luôn đem những kiến thức mình có được để giúp các bạn giải những bài tập khó, sẵn sàng giúp những bạn học còn chậm. Hình ảnh một cậu bé luôn cặm cụi ngồi giảng bài cho bạn tiếp thu chậm đã trở nên quen thuộc trong lớp 3A4. Giảng bài cho bạn cũng chính là lúc em ôn lại kiến thức đã học một cách dễ dàng. Chính vì vậy mà trong các bài kiểm tra, các kì thi cuối năm học em luôn giành kết quả cao.

Không những vậy, từ những năm học đầu cấp, Hoàng Nguyên luôn có tên trong danh sách Học sinh xuất sắc.



Say mê học tập là vậy nhưng không vì thế mà Hoàng Nguyên ít tham gia các hoạt động của lớp. Ngược lại, em lại là người cực kì năng động. Bất kể hoạt động nào của lớp Nguyên cũng tham gia đầy nhiệt tình. Hoàng Nguyên rất ham mê các môn thể thao. Em biết chơi cờ vua, cờ tướng và là thành viên tích cực trong đội bóng đá của trường. Ngoài ra em cũng có niềm đam mê với môn Mĩ thuật. Được cầm bút vẽ là em thấy rất vui. Cũng chính vì sự hoạt bát, năng động của mình nên Nguyên đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ thầy cô giao phó. Vì thế Hoàng Nguyên đã giành trọn sự tin yêu cũng như lòng quý mến của các bạn và thầy cô. Hàng ngày, Nguyên luôn nhắc nhở các bạn trong lớp học tập và làm bài tập đầy đủ, giữ trật tự và kỷ luật trong trường lớp. Nguyên luôn là người hết lòng giữ gìn kỷ luật trong lớp và luôn nhắc nhở các bạn kịp thời để có ý thức tốt trong trường lớp. Ngoài ra, Nguyên còn rất tích cực trong phong trào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mà trường tổ chức. Mỗi lần đến dịp trọng đại, Nguyên luôn là người khởi xướng, giúp các bạn luyện tập, chạy đôn chạy đáo, cùng các thầy cô lo liệu cho tiết mục của lớp diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

Không những vậy, lúc nào Nguyên cũng hòa nhã, thân thiện với bạn bè, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô. Nhờ có Nguyên mà lớp tôi luôn giữ được điểm thi đua tốt, nhiều tuần là lớp xuất sắc về nề nếp. Các sân chơi toán học do quận phát động, em luôn cố gắng tham gia và mang nhiều thành tích về cho trường, cho lớp. Em còn đạt giải trong sân chơi “Đấu trường Toán học Vioedu” do Quận Thanh Xuân tổ chức.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	
Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2023			
BAN TỔ CHỨC SÂN CHƠI “ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU” QUẬN THANH XUÂN CHỨNG NHẬN <i>Em: Nguyễn Công Hoàng Nguyên</i>			
LỚP:	2A4		
TRƯỜNG:	Tiểu học Khương Đình		
QUẬN/HUYỆN:	Thanh Xuân		
TỈNH/THÀNH PHỐ:	Hà Nội		
ĐOẠT GIẢI:	Khuyến khích		
<i>SÂN CHƠI “ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU” QUẬN THANH XUÂN NĂM HỌC 2022-2023</i>			
<small>Theo Thông báo số 130/TB-PGDĐT ngày 04/3/2023</small>	 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDĐT VIOEDU NGUYỄN THỊ NGỌC	 PHÒNG GDĐT QUẬN THANH XUÂN TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THANH XUÂN - HÀ NỘI PHẠM GIA HỮU	



Em còn đạt giải trong sân chơi “Trạng nguyên Tiếng Việt” do Quận Thanh Xuân tổ chức.





Không những thế em còn đạt giải Khuyến Khích trong sân chơi “Trạng nguyên Tiếng Việt” do Thành phố Hà Nội tổ chức.



Ở trường, Hoàng Nguyên là một học sinh gương mẫu còn ở nhà em là một người con chăm ngoan, chịu khó. Việc gì Nguyên cũng làm tốt và cẩn thận từ: nấu cơm, giặt quần áo, phơi quần áo, chăm em. Em luôn mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành một cầu thủ Bóng đá. Chính vì mơ ước đó mà em không ngừng tu dưỡng, rèn luyện sức khoẻ và trí tuệ, thể lực, vượt lên chính mình để thực hiện ước mơ. Càng tiếp xúc với em, tôi càng cảm nhận được sự chăm chỉ, cần cù, sự lạc quan trong em. Điều mà chính những người thầy như tôi cũng cần học hỏi. Hoàng Nguyên là một tấm gương tốt về tinh thần trách nhiệm, tinh thần vượt khó mà cô trò chúng tôi cần học tập và noi theo.

Hoàng Nguyên quả thật là một gương sáng điển hình, là niềm tự hào của lớp 3A4 trường Tiểu học Khương Đình. Tôi hi vọng rằng Hoàng Nguyên của chúng tôi sẽ còn tiến cao, tiến xa hơn nữa trong học tập, luôn được mọi người quý mến, em sẽ mãi là người bạn, là tấm gương sáng để các bạn học sinh học tập và noi theo.

Khương Đình, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Xác nhận của Ban Giám hiệu

Người viết

Nguyễn Thị Thu Trang